

# GIÁ TRỊ VĂN HÓA QUÂN SỰ TRONG CUỐN SÁCH VỀ ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ, CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG CỦA TỔNG BÍ THƯ

Thượng tá, TS. NGUYỄN THANH HẢI  
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

*Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến nhiều vấn đề mới, quan trọng, cấp thiết, phản ánh tư duy sáng tạo mang tầm chiến lược; trong đó có nội dung về giá trị văn hóa quân sự Việt Nam. Đây là những định hướng rất quan trọng cần được quán triệt, nhận thức và giữ gìn, phát huy nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng thời kỳ mới.*

**L**ỊCH sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã hun đúc, xây đắp nên hệ giá trị văn hóa quân sự độc đáo, đặc sắc Việt Nam, đó là những giá trị cơ bản về truyền thống yêu nước và nhân văn, nhân đạo; nghệ thuật quân sự độc đáo và văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. Kế thừa hệ giá trị văn hóa quân sự của dân tộc, trong cuốn sách về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện sự tiếp nối, bổ sung, làm sâu sắc hơn giá trị văn hóa quân sự Việt Nam. Với tư duy, tầm nhìn chiến lược, kiến tạo, sự uyên bác, hiểu biết sâu rộng, nhãn quan chính trị sắc bén, kinh nghiệm thực tiễn cách mạng phong phú, ngôn ngữ diễn đạt chặt chẽ, dễ hiểu, nội dung cuốn sách làm sáng tỏ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn hóa quân sự trong thời kỳ mới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân những giá trị cốt lõi của văn hóa quân sự Việt Nam.

Trước hết, giá trị của truyền thống yêu nước trong hoạt động quân sự được thể hiện sinh động cả trong thời chiến và thời bình. Trong

kháng chiến chống quân xâm lược, cán bộ, chiến sĩ luôn nắm vững tư tưởng cách mạng tiến công, không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, chủ động, mưu trí, sáng tạo, chiến đấu dũng cảm, chiến thắng kẻ thù để Tổ quốc được độc lập, tự do, thống nhất, dân tộc ta mãi mãi trường tồn, nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Khi tình hình quốc tế có những biến động phức tạp, nhưng toàn quân vẫn “luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”<sup>1</sup>, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Yêu nước thể hiện ở việc cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, chủ động, sáng tạo,

1 - Nguyễn Phú Trọng – Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, Nxb. CTQGST, H. 2023, tr. 390.



xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc;... trong đó, nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh. Đó là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

*Nhân văn, nhân đạo trong hoạt động quân sự* được thể hiện ngay từ: "Mục tiêu chiến đấu của Quân đội chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân"<sup>2</sup>. Tổng Bí thư khẳng định: Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường; cán bộ, chiến sĩ Quân đội dầm mình trong bão lũ, mang từng hạt muối, viên thuốc đến với đồng bào gặp nạn đã trở thành biểu tượng sinh động của lòng quả cảm trong thời bình; hết lòng giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, "thế trận lòng dân" vững chắc; xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Giá trị nhân văn, nhân đạo còn thể hiện sinh động ở tinh thần quốc tế vô sản khi Quân đội ta giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, để lại hình ảnh tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" - Đội quân nhà Phật trong lòng nhân dân nước bạn. Trong thời kỳ mới, giá trị nhân văn, nhân đạo được lan tỏa sâu rộng thông qua hoạt động hội nhập quốc tế về quân sự, quốc phòng, trở thành một trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá cao Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, có nhiều đóng góp tích cực tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Xu đăng, v.v.

*Đường lối chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng và nghệ thuật quân sự đúng đắn, độc đáo, sáng tạo.* Nét độc đáo chưa có tiền lệ

trong lịch sử và cách mạng nước ta từ tháng 7/1954 đến tháng 5/1975 là Đảng ta đã thực hiện đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nhằm mục tiêu chung là giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, kiên định phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp, gồm hai lực lượng chủ yếu là lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang; kiên trì thực hiện tư tưởng chiến lược tiến công với phương châm: đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, kéo địch xuống thang từng bước, tiến tới đánh bại hoàn toàn quân địch. Tiếp đó, nghệ thuật quân sự và chiến tranh nhân dân đã phát triển tới đỉnh cao, đó là lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích, được xây dựng vững mạnh, bố trí rộng khắp; kết hợp chặt chẽ "lực, thế, thời, mưu" trong từng trận đánh, từng chiến dịch rất linh hoạt. Tổng Bí thư chỉ rõ: nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông ta là "dựng nước đi đôi với giữ nước", "giữ nước từ khi nước chưa nguy", có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nghĩa là: kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất; kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.

*Văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ"* là nét đặc sắc, độc đáo, thể hiện sinh động thông qua các hoạt động của bộ đội, được Tổng Bí thư khái quát:

2 - Nguyễn Phú Trọng – *Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới*, Nxb. CTQGST, H. 2023, tr. 27 - 28.



hình ảnh người chiến sĩ lăn lộn trên thao trường, dầm mình trong giông bão, vật lộn với giặc lửa, chịu đựng gian khổ, hiểm nguy, quên mình cứu dân, bảo vệ tài sản của đồng bào trong thiên tai, hỏa hoạn; những chiến sĩ ngày đêm chiến đấu, công tác thắm lặn từ bản làng hẻo lánh, rẻo cao, đến hải đảo xa xôi, cống hiến sức lực, trí tuệ, xương máu của mình, canh giữ biên giới, đất trời, biển khơi; những chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ,... động mãi trong tâm trí nhân dân. Giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" còn được thể hiện ở sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ; gắn bó máu thịt với nhân dân, tôn trọng dân, bảo vệ và giúp đỡ dân; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; đề cao trách nhiệm, kỷ luật nghiêm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là vấn đề đang được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Trên cơ sở kế thừa truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy giá trị văn hóa quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt tốt tinh thần cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

**Một là, giữ vững định hướng chính trị trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa quân sự thời kỳ mới.** Đây là nội dung cơ bản, quan trọng hàng đầu, gắn liền với việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; làm cho Quân đội "ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng sâu sắc, tỏa sáng hơn"<sup>3</sup>. Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh

đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội, lập nhiều chiến công mới, mãi xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, bách chiến, bách thắng.

**Hai là, gắn kết chặt chẽ giữa giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa quân sự với công tác giáo dục chính trị trong Quân đội.** Tổng Bí thư đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị để bảo đảm Quân đội luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tổng Bí thư yêu cầu cần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, truyền thống, văn hóa dân tộc, bản chất giai cấp và nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; đổi mới, đổi tác trong tình hình mới. Coi trọng bồi đắp đặc trưng cơ bản của phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thương yêu đồng chí, đồng đội, quan hệ máu thịt quân - dân, khát vọng vươn lên cho bộ đội. Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng trong thực hiện nhiệm vụ.

**Ba là, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa để làm giàu và lan tỏa giá trị văn hóa quân sự trong thời kỳ mới.** Đây là nội dung rất cơ bản được Tổng Bí thư chỉ rõ: coi trọng xây dựng môi trường

*(Xem tiếp trang 9)*

3 - Nguyễn Phú Trọng – Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, Nxb. CTQGST, H. 2023, tr. 86.



cường đầu tư phát triển hạ tầng mạng liên lạc cơ yếu, bảo mật các hệ thống thông tin.

**Bốn là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hệ thống chứng thực số đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng.** Đây là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Thời gian tới, ngành Cơ yếu Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng, phát triển hệ thống chứng thực số trong Bộ Quốc phòng theo lộ trình đã xác định; tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn cao cho hệ thống chứng thực số, bảo đảm đủ năng lực quản lý, sử dụng dịch vụ, tổ chức cung cấp chứng thực chữ ký số, bảo mật, xác thực và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử trong toàn quân; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chứng thư số trong Bộ Quốc phòng;

duy trì hệ thống hoạt động ổn định và cung cấp dịch vụ 24/7, cập nhật giải pháp tích hợp chữ ký số vào các hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị. Kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

Nâng cao chất lượng công tác cơ yếu trong Quân đội là tất yếu khách quan; là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và từng quân nhân. Nhiệm vụ này cần phải được tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có tính hệ thống hơn nữa từ Bộ Quốc phòng đến các cấp trong toàn quân. Mỗi cơ quan, đơn vị, trực tiếp là cơ quan cơ yếu các cấp và đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, quy định công tác cơ yếu, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của các cấp trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. ❖

## **Giá trị văn hóa quân sự trong cuốn sách về đường lối...**

*(Tiếp theo trang 15)*

văn hóa lãnh mạnh, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác tuyên truyền báo chí, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần, góp phần lan tỏa sâu rộng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Định hướng cho bộ đội tích cực học tập, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo theo tinh thần "bày dấm"<sup>4</sup>, gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào lĩnh vực quân sự.

**Bốn là, chủ động nhận diện, đấu tranh kiên quyết, phân bác có hiệu quả, đẩy lùi âm mưu, hoạt động phản văn hóa, không để xâm nhập vào môi trường quân sự.** Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta; trong đó, Quân đội là một trọng điểm. Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu: Quân đội phải đi đầu đấu tranh phân bác mạnh mẽ những quan điểm sai

trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa",... Quân đội và chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ; phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không sợ khuyết điểm; không nể nang, né tránh, kiên quyết xử lý các vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và kỷ luật Quân đội. Qua đó, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. ❖

4 - **Bày dấm**: dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.